



**ĐIỆN LỰC ĐÔNG HÒA THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TRONG NHÂN DÂN,**  
**ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG VÀO DỊP TẾT CỔ TRUYỀN NĂM 2024**

Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và vận hành lưới điện an toàn trong dịp tết cổ truyền năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã Đông Hòa thực hiện tốt một số quy định dưới đây:

1- Các tổ chức, cá nhân khi trang hoàng đường phố, vỉa hè hàng loạt hệ thống đèn điện chiếu sáng, quảng cáo... để tạo cảnh quan đẹp trong dịp tết cổ truyền 2024, phải kiểm tra và bảo đảm tổng công suất lượng đèn chiếu sáng, trang trí phải phù hợp với tiết diện dây dẫn điện và nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp phải đáp ứng được phụ tải và rõ ràng, được đấu nối đúng quy cách kỹ thuật.

2- Các sợi dây căng ngang trục chính để giăng đèn trang trí phải đủ độ bền, tin cậy, không được dễ bị chùn hoặc đứt gãy sự cố. Không để dây điện, dây chịu lực khi trang trí... bị trơn vồ, chạm chập với các cấu kiện khác, sẽ tạo nguy cơ sự cố, mất an toàn.

3- Đảm bảo khoảng cách từ dây dẫn điện hạ áp khi độ võng lớn nhất tới mặt đất không được nhỏ hơn 6m (sáu mét) đối với khu vực đông dân cư.

4- Không dựa, làm liều quán lên cột điện, dây néo cột, dây nối đất, thùng công tơ điện và các thiết bị khác của đường dây điện để tránh bị điện giật do rò điện.

5- Không xây dựng công trình, nhà cửa... trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Trường hợp xây dựng gần đường dây điện phải liên hệ với Điện lực Đông Hòa để phối hợp xử lý.

6- Trường hợp phát quang, chặt cây xanh nếu có nguy cơ ngã đổ vào đường dây điện thì phải báo với Điện lực Đông Hòa để phối hợp, bảo đảm an toàn.

7- Hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm (sáng từ 9h30 – 11h30, chiều tối từ 17h00 đến 20h00), để ngăn ngừa trường hợp gây quá tải, sự cố mất điện.

8- Khi cần báo những thông tin liên quan đến an toàn điện hãy gọi cho Tổng đài số máy **19001909 hoặc 0941 358882** (Số máy của trực sửa chữa điện - Điện lực Đông Hòa).

***Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!***